

# โปรแกรมตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่มีแผนการพัฒนา (หากต้องการ)

**คำชี้แจง** ให้ท่านป้อนรายชื่อบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน (ยกเว้นลูกจ้าง) ลงในช่อง "คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ชื่อ-สกุล" ระบบจะทำการตรวจสอบรายชื่อที่ท่านป้อนกับSheet "วางแผนการพัฒนา" หากรายชื่อใดเคยมีแผนการพัฒนาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ผ่านมา ระบบจะแสดงผลว่า "มีแผนการพัฒนาแล้ว" หากรายชื่อใดไม่เคยได้รับการพัฒนาเลย ระบบจะแสดงผลว่า "ยังไม่มีแผนการพัฒนา"

## หมายเหตุ

- การป้อนรายชื่อบุคลากรคนเดียวกันจะต้องเหมือนกันทุกประการ ทั้งตัวสะกด ช่องว่างระหว่างชื่อ-นามสกุล หรือช่องว่างหลังนามสกุล  
*ตัวอย่างที่1* Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน" แต่Sheetที่สอง ป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน" (มีช่องว่างระหว่างชื่อ-สกุลมากกว่า 1 ช่อง) ระบบจะคำนวณว่าเป็น 2 คน  
*ตัวอย่างที่2* Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน" แต่Sheetที่สอง ป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน\_" (มีช่องว่างแฝงหลังนามสกุล) ระบบจะคำนวณว่าเป็น 2 คน
- โปรแกรมจะคำนวณสถานะการวางแผนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน โดยไม่แยกรอบการประเมิน
- สามารถเพิ่ม-ลด ปรับเปลี่ยนรายชื่อบุคลากรได้
- Sheetนี้ไม่ต้องนำส่งกองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	สถานะการมีแผนการพัฒนา ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ - ปัจจุบัน
1	นางคมคาย พรหมประกาย	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
2	นายประกิจ ศรีไสย์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
3	นางสาวฤทัย รุ่งเรือง	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
4	นายธีร์ พุดเพราะ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
5	นางสาวสุดผ่อง แสนฝ่าย	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
6	นายพัลลภ นุโพธิ์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
7	นายศรายุทธ ดอนต้อ	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
8	นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ์	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
9	นายชริน แสนยอดคำ	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว

10	นายสุรวิทย์ ขอบจิตร	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
11	นายสามารถ ดาวเศรษฐ์	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
12	นายอรรถพล อัครจันทร์	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
13	นางสาวนงนุช งอยผาลา	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
14	นายมงคล ส่วยวงษ์	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
15	นางสาวสุจิตรา ภูกิ่งหิน	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
16	นางสาวปวีณา พรหมเมศร์	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
17	นายสุธี ธรรมวงศา	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
18	นางสาวจากรุวรรณ วงศ์ชัย	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
19	นางพรรณธิดา แก้วสุริยา	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
20	นายประหยัด ศรีโคตร	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
21	นางสาวณัชชา มารศรี	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
22	นายโกศลป์ แสนฝ่าย	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
23	นายสุพจน์ บุญรัตน์	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
24	นายวิสิทธิ์ เหลือมเภา	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
25	นายภพพล ประเสริฐสังข์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
26	นางสาววันวิสาข์ วะชุม	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
27	นางสาวสุธิดา เซษฐสิงห์	นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
28	นายยิ่ง เปาริสาร	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
29	นายประสิทธิ์ชัย ปาลือชา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
30	นายพงษ์พัฒน์ พลาโหม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
31	นายโอกาส โคทังคะ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
32	นางสาวคินิทธรา ปั่นโคตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
33	นายปกรณ์ มีมูล	นักวิชาการสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
34	นางสาววันดี คำตั้งหน้า	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
35	นายสุชิน วันนาพ้อ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว

36	นายณัฐพล อุทัยวัฒน์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
37	นายเปรมชัย ภูดีทิพย์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
38	นายนิธิ โคทังคะ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
39	นางกัลยา ส่วยวงษ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
40	นางสาวมริสา แสงเดชา	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
41	นายศิวะ สาริบุตร	นักจัดการงานทั่วไป	มีแผนการพัฒนาแล้ว
42	นางสาวชวลิตา มุกตาสนิท	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	มีแผนการพัฒนาแล้ว
43	นายรัฐพล บุพโลม	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
44	นายอดิศักดิ์ ใจแก้ว	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
45	นายเชาว์ ฉายบุญครอง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว